

FAKE NEWS VÀ CÁI CHẾT CỦA MCCAIN



1. Trong gần hai năm nay, tôi đã chán ngấy cái gọi là Mainstream Media Thổ Tả (MMTT), chỉ chuyên rình mò, nghe ngóng, và khai thác bất cứ tin tức gì về ông Trump, kể cả việc ông lỡ đánh một phát rắm, nghĩa là to fart, hay không, or not to fart, để mà chửi ông đã gây ra, hoặc không gây ra, một trận cuồng phong, nghĩa là đặng nào ông cũng từ chết đến bị thương. Nhưng tôi tự nhủ, để trí óc được thanh thoi, đó cái nghề kiếm ăn của mấy tên nhà báo chết tiệt, vốn xuất thân là những thằng/con sinh viên lỏi tì mới tốt nghiệp BA về môn journalism, ra trường, được các đài, các báo vồ lấy, mướn với giá rẻ mạt, rồi nhờ sống lâu lên lão làng, nói láo quen mép, trở thành những phóng viên kỳ cựu, có thể giá, như Dan Rather, như Peter Arnett, như Walter Cronkite, như Tom Hayden, v.v. --toàn là những thứ ẽnh ương cóc nhái, múa gậy vườn hoang, coi trời bằng vung. Trong thời chiến tranh Việt Nam, chính những đứ đả này đã chụp (ảnh), hay đã viết, những điều sai lạc, một chiều, để xuyên tạc chính nghĩa và sự chiến đấu kiêu hùng của VNCH, theo đơn đặt hàng của chính quyền Mỹ, lúc bấy giờ, muốn rút khỏi Việt Nam bằng mọi giá, và của phong trào phản chiến đang dâng cao trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, sáng nay, Chúa Nhật 26/8, đọc tin bọn Fake News chỉ trích ông Trump về những lời phân ưu ông gửi đến gia đình ông John McCain (“My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you”) cho rằng những lời tweet ấy “ngắn quá”, hoặc “không ca tụng, không nói gì về con người McCain” bla bla bla..., thì tôi thấy buồn ói thật sự, hoàn toàn theo nghĩa đen thui. Không ngờ bọn Fake News MMTT này, được coi là có ăn có học, là công dân của một xứ sở văn minh nhất nhân loại, mà lại đê tiện, rùng rú cùng mình, không thua bọn khỉ Việt Cộng vừa xuống núi, tháng 4 năm 1975, gọi nhà hộ sinh là “xưởng đẻ”, phòng vệ sinh là “nhà đái”, “nhà ỉa” vậy. Không ngờ chúng căm thù Trump đến mức kinh hoàng như vậy. Hàm ý cho Trump là nhỏ mọn, thù vặt. Bộ chỉ có mình ông Trump mới biết thù vặt, nhỏ mọn hay sao? Còn McCain, Hillary, Obama, Bush Cha, Bush Con, tập đoàn Carter, Schumer, Durbin, Pelosi, Waters, Soros... đem vứt đi đâu? Chưa kể trên Mạng Mỹ, tràn ngập những lời phân ưu của bá tánh, trong đó phần đông là tín đồ đảng Dân Chủ, chỉ vì McCain chống Trump công khai, giống như những anh Cộng Hòa phản đảng khác, ví dụ Jeff Flake, Bob Corker.

2. Thông thường, người ta gửi lời chia buồn đến những người còn sống, mà không nhất thiết phải ca tụng người chết. Việc ca tụng đó được dành cho những bài, hay những lời, ai điếu (eulogy). Mà John McCain, cũng theo báo chí, thì không muốn Trump có mặt trong tang lễ, nói chi đọc lời ai điếu. Như thế, thì, thử hỏi, ông Trump phải làm gì để thỏa lòng ti tiện, vạch lá tìm sâu, của lũ Fake News MMTT? Lập bàn thờ McCain để thấp nhang vái Ông mỗi ngày chắc?

Ông Trump chỉ là một người bình thường, có khuyết điểm và lỗi lầm như tất cả mọi người bình thường khác. Nghĩa là ông cũng phản ứng như một người bình thường, ân oán phân minh. Không thể đòi hỏi ông cư xử như một thánh sống, nghĩa là chìa má phải, khi bị đánh má trái, cho người ta vãi tiếp. Cũng vậy, không thể đòi hỏi ông McCain cư xử như một thánh sống. Còn nhớ, trong lần ứng cử sơ khởi tổng thống (presidential primary) giữa những ứng cử viên của đảng Cộng Hòa với nhau, tháng 7 năm 2015 tại Iowa, McCain không được Trump cho là “anh hùng”, mặc dù là một tù binh nổi tiếng, sau khi, nếu tôi nhớ không lầm, Trump bị McCain chê là anh “trốn lính”. Huê. Cái đau nhất của McCain là ở chỗ này, vì thời gian bị giam tại Hỏa Lò là điểm sáng chói nhất mà ông rất hãnh diện trong resume của ông, trong khi những đối thủ khác như Bush Con và Obama, lúc tranh cử, cũng đã gọi ông bằng những danh từ không đẹp khác. Cho nên McCain thù Trump cho đến khi chết, mặc dù sau khi đắc cử, Trump không còn nhắc đến chuyện đó nữa.

Vì vậy, khi còn sống, và nội riêng trong mấy tháng vừa qua, McCain đã chỉ trích Trump thậm tệ:

(a) tháng 6, về chính sách giao thương (trade policies) của Trump đối với Group of Seven, với câu nói: “Americans stand with you, even if our president doesn’t”,

(b) tháng 7, sau khi Trump gặp Putin ở Helsinki, không tiếc lời thóa mạ Trump, cùng với Fake News và các nhà lập pháp lưỡng đảng khác (trừ Rand Paul), gọi đó là “disgraceful”, là “tragic mistake”,

(c) bảo Trump “stop attacks on the media”, mà ngược lại không bao giờ lên tiếng bảo báo chí ngưng đánh Trump,

(d) không cho Trump đến viếng xác...

Ấy là tôi bỏ qua những “đòn độc” khác mà McCain ưu ái dành cho Trump --điều mà ai cũng đều biết.

Cực chẳng đã tôi phải nhắc chuyện ông Trump và McCain, nhân ngày ông này vừa nằm xuống. Chẳng qua vì thái độ hèn hạ của bọn MMTT, lợi dụng cái chết của ông McCain để đánh công khai ông Trump một cách phi lý. Dù sao, ông Trump đã hành xử đúng theo cương vị của một lãnh đạo quốc gia, chưa nói của một người biết điều, bỏ qua thù hận. Phân ưu với gia đình người quá cố, như ông Trump đã làm, là phải đạo lắm rồi, dù bị McCain sỉ nhục bằng cách “cắm cửa” không được tới nhà. Bọn MMTT còn muốn gì hơn?

3. Nghĩa tử là nghĩa tận. Vậy mà chúng vẫn không buông tha ông Trump, cứ đem chuyện xích mích đã cũ rích của Trump và McCain, để vô tình, hay hữu ý, cứ mãi chia rẽ giữa hai phe Trump và McCain. Nghĩa là nếu muốn bênh Trump, thì những Trumpists phải đem “Tội” của người quá cố, tức McCain, ra kể, cho công bằng. Hóa ra một mũi tên mà bắn chết hai con chim GOP, mặc dù một con đã chết thật rồi. Như thế lũ Fake News MMTT không phải vô liêm sỉ thì là gì đây, hả trời?

Tôi là một Trumpist có môn bài, xin cầu chúc hương hồn Thượng nghị sĩ John McCain, cựu tù binh VC, sớm siêu thoát, về cõi vĩnh hằng. Rest In Peace.

Portland, 26/8/2018
NLGO

